

นายชูชาติ พุ่มเพ็ง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักภาษาต่างประเทศ

บทนำ

รัฐสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีอำนาจหน้าที่หลักในการตรากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์และความเจริญของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศผ่านกลไกของรัฐสภาผ่านการตรากฎหมายที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ทว่ากระบวนการนิติบัญญัติของไทยกลับต้องสะดุดในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกับรัฐสภาทั่วโลก ด้วยมีเหตุปัจจัยจากสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยเฉพาะการเผชิญกับวิกฤติปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงกว้างทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศทุกองค์กร ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบกลุ่มในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ต่างหันมาเน้นวิธีการแก้ปัญหาและแสวงหาแนวทางเชิงรุก รวมถึงกระบวนการเชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับและนำสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมพร้อมเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการนำเสนอประเด็นเหล่านี้ในรูปแบบบทความหรือจดหมายข่าวน่าจะเป็นประโยชน์ เพราะเป็นการนำเสนอเนื้อหาที่มีขอบเขต เน้นความกระชับแบบเจาะประเด็น และหวังว่าผลงานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับการเตรียมความพร้อมของรัฐสภาไทย โดยเฉพาะการเตรียมประเด็นหรือแนวทางที่อาจนำมาปรับใช้กับระบบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่อาจเหมือนหรือเชื่อมโยงกับรัฐสภาของต่างประเทศในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรืออย่างน้อยอาจช่วยให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มบุคลากรวงงานรัฐสภาเพื่อพัฒนากระบวนการของตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร และนโยบายการบริหารงานหรือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศ โดยผู้เขียนได้อ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของประเทศในภูมิภาคโลกอาหรับ ทั้งยังเจาะประเด็นสำคัญและเป็นกระแสให้หลายเวทีหยิบยกเป็นหัวข้อหลัก ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางและข้อเสนอแนะในหลายเวทีการประชุมรัฐสภาระดับพหุภาคี กรณีดังกล่าวเห็นได้จากการประชุมสหภาพรัฐสภาอาหรับ (Arab Inter-Parliamentary Union) ซึ่งเริ่มมองอนาคตของเยาวชนคนหนุ่มสาว และเรียกร้องให้จัดทำเป็นรายงานว่าด้วยความพยายามของรัฐภาคีในการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตเยาวชน และเร่งกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อวางเป็นกรอบแนวทางในการสร้างอนาคตคนหนุ่มสาวในภาวะที่โลกต้องเผชิญกับ วิกฤตการเงินจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

COVID-19 In Arab World 2021

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐสภาทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับ สหภาพรัฐสภาอาหรับที่ให้ความสำคัญในประเด็นการยกระดับชีวิตคนวัยหนุ่มสาว และถือเป็นมุมมองหลัก ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคไวรัส COVID-19 เห็นได้ชัดจากการยกให้เป็นประเด็นหลักในคราว การประชุมระดับโลกของยูวสมาชิกรัฐสภาครั้งที่ ๗ (the Seventh Global Conference of Young Parliamentarians) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Videoconference ภายใต้กรอบการประชุมที่เกี่ยวข้องของการประชุมสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจผ่าน ถ้อยแถลงของคณะผู้แทนรัฐสภาตุนิเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มภูมิภาครัฐสภาอาหรับ โดยในวาระ ดังกล่าว นางสาวอามีเราะห์ ชาร์ฟุดดีน สมาชิกรัฐสภาตุนิเซียในฐานะผู้แทนจากสหภาพรัฐสภาอาหรับ ได้เน้นย้ำให้รัฐจัดทำร่างวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตคนหนุ่มสาวหวังแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนทำงาน กลุ่มเยาวชน วัยรุ่น ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหา กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย จนสามารถนำสู่แนวทางปฏิบัติผ่านกระบวนการรัฐสภา การตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับผลกระทบ กับคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่ต้องเผชิญกับผลกระทบดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะสร้างวิกฤตการเงินและวิกฤตเศรษฐกิจโลกในอนาคตอย่างแน่นอน



COVID-19 In Arab World 2021

ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาตุนิเซียในฐานะผู้แทนสหภาพรัฐสภาอาหรับได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันฝ่าวิกฤติรอบนี้และหลังจากนี้ไปวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเยาวชน คนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนที่กำลังเข้าสู่วัยทำงาน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาแบบครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งเร่งยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ครอบคลุม และให้เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงกันแบบฐานเดียว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมโดยเฉพาะข้อมูลกลางและข้อมูลเกี่ยวกับความริเริ่มเชิงนวัตกรรมซึ่งมีการพัฒนายกระดับให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบองค์รวม เกิดการประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ และใช้เป็นระบบนำร่องเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมหวังจุดประกายให้เกิดการสร้างงานผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัลทุกประเทศต้องร่วมมือกันสร้างและออกแบบระบบร่วมที่ทันสมัย หน่วยงานรัฐและเอกชนต้องตอบสนองความต้องการของเยาวชนและส่งเสริมผลักดันแนวคิดเชิงนวัตกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งการค้า การลงทุน และการบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

เมื่อเห็นความทุ่มเทในการแก้ปัญหาขององค์กรระดับภูมิภาคแล้ว ต่อไปนี้ลองมาดูความเคลื่อนไหวระดับประเทศในภูมิภาคนี้กันบ้าง ผู้เขียนให้ความสนใจประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรฟาโรห์รามเซสที่ ๒ แหล่งอารยธรรมโบราณแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์และดินแดนอัยคุปต์ และยังเป็นที่ตั้งสำนักงานสันนิบาตอาหรับ (Arab League) และศูนย์รวมองค์กรสำคัญ ๆ ระดับภูมิภาคหลายองค์กรซึ่งประเทศที่กล่าวมานี้คือประเทศอียิปต์นั่นเอง

ประเทศอียิปต์ถือว่ามียอดผู้ติดเชื้อสูงมากนับตั้งแต่รอบแรกของการแพร่ระบาด ทำให้การต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราวมาเล่าโดยสรุปเพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถานการณ์ COVID-19 ของประเทศอียิปต์ สถานะ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔	
ยอดติดเชื้อสะสม	๒๓๘,๕๖๐ ราย
ยอดผู้ป่วยที่รักษาหาย	๑๗๗,๔๔๐ ราย
ยอดผู้เสียชีวิตสะสม	๑๓,๙๗๒ ราย
ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด	๖๑ ราย



ดร.ฮาลาห์ ฟายิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์

จากสถิติข้างต้นมีข้อมูลที่เปิดเผยจาก ดร. ฮาลาห์ ฟายิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาพบว่า การแพร่ระบาดอยู่ในระดับไม่มากแต่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบคงที่ต่อเนื่องในช่วง ๒ – ๓ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เหตุเพราะประชาชนเริ่มการ์ดตก ปล่อยปละละเลยไม่เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแบบเข้มงวด เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่มีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีประกาศคำสั่งโดยสำนักสภามุฟตีแห่งประเทศไทย เทียบได้กับสำนักจุฬาราชมนตรีของไทย กำหนดให้วันตรุษอีดิลฟิตรีเป็นวันสำคัญทางศาสนาของประชาชาติมุสลิม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความรื่นเริงปลื้มปิติภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติศาสนกิจอันยิ่งใหญ่ตามหลักแห่งบทบัญญัติชารีอะห์ โดยได้กำหนดให้วันตรุษอีดิลฟิตรีตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อยังคงรักษาระดับอยู่ในระดับคงที่ แต่ยอดยังคงต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์เฉลี่ยวันละ ๖๐๐ คน เนื่องจากเป็นช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนและใกล้กับวันตรุษอีดิลฟิตรี ทำให้ประชาชนเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่เคยเคร่งครัดมาตลอดในช่วงการระบาดก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างมีนัยสำคัญ เหตุเพราะบรรยากาศการเยี่ยมเยียนในวันตรุษ และประชาชน

เดินทางออกนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าระบบการรับผู้ป่วยและจำนวนเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดของกระทรวงฯ ยังคงมีปริมาณเพียงพอ และขอให้ประชาชนทุกคนร่วมให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ยืนหยัดและเสียสละกับการเผชิญหน้ากับโรคระบาด เพราะบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นด่านแรกที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์อันเลวร้ายเช่นนี้

ขณะที่การเดินทางเข้าประเทศยังคงมีมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศเช่นเดิมโดยไม่มี การผ่อนผันให้ผู้เดินทางยึดผลการตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ (Negative) ตามใบรับรองจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ออกโดยประเทศต้นทาง แต่ทางการด้านสาธารณสุขอียิปต์จะยึดมาตรการตรวจหาเชื้อและสอบสวนโรคด้วยเครื่องมือเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาทันทีที่เดินทางมาถึง และให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อและสอบสวนโรคเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศ

สำหรับการผ่อนผันให้ยึดหลักเกณฑ์ตามใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อและได้ยืนยันผลแล้ว จากประเทศต้นทาง ให้กระทำได้สำหรับกรณีของการเดินทางผ่านหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังประเทศอื่น (Transit) เท่านั้น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเร่งด่วนที่ออกมารองรับในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันตรุษอียิปต์ซึ่งปีนี ตรงกับวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดยาวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคมนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ วัน โดยรัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้วยมาตรการขั้นสูงสุด ดังนี้

๑. ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า แหล่งซื้อขายสินค้า ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

๒. อนุญาตให้สั่งซื้ออาหารจากร้านอาหารและบริการจัดส่งถึงที่พักอาศัยได้หลังช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑

๓. ปิดสวนสาธารณะ สถานตากอากาศ อุทยานแห่งชาติ และห้ามการรวมตัวในสถานที่ดังกล่าว

๔. ยกระดับความพร้อมของโรงพยาบาลในระดับจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์เพื่อรองรับผู้ป่วย

๕. ติดตามตรวจสอบสถานีให้บริการรถขนส่งสาธารณะและการขนส่งมวลชนทุกแห่งเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นค่าโดยสาร

๖. ห้ามจัดประชุม สัมมนา จัดแสดงศิลปะ รวมทั้งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก จนถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗. อนุญาตให้ร่วมละหมาดเนื่องในวันตรุษอียิปต์ในมัสยิดที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นและให้ยึดตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขและข้อบังคับที่ออกโดยคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๘. ใช้ข้อบังคับตามกฎหมายอย่างเข้มงวด กรณีมีผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือมาตรการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะร้านอาหารหรือร้านค้าที่เปิดบริการให้มีการสูบบุหรี่^๑

๙. การบริการด้านการท่องเที่ยวยังคงให้บริการรถยนต์ของบริษัทท่องเที่ยวได้แต่ต้องเป็นรถบริการเฉพาะนักท่องเที่ยวของบริษัทที่จดทะเบียน และให้ดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส COVID-19 ที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ วิธี Real-time PCR เนื่องจากมีความไวและความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพเพื่อการรักษา โดยมีผลครอบคลุมตลอดการเดินทางจนถึงวันเดินทางออกนอกประเทศ

๑๐. ปิดให้บริการรถขนส่งสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวมายังอุทยานแห่งชาติแถบทะเลแดง

๑๑. อนุญาตให้โรงงานขนมปังเปิดได้ระหว่างช่วงเวลา ๐๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตลอดช่วงวันหยุดอีฎิ้ลฟิตรี^๒

ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ได้ทยอยออกมาหลังจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศได้ประเมินผลว่าพฤติกรรมของชาวอียิปต์เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นดัชนีชี้วัดอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยพบว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ ๖๐๐ คน ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการแพร่ระบาดใหม่ซึ่งเป็นรอบที่ ๓ มาพร้อมกับการเข้าสู่เดือนรอมฎอนซึ่งประชาชนมีพฤติกรรมหย่อนยานต่อมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ชอบออกตระเวนสังสรรค์และสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง โดยส่วนใหญ่ชาวอาหรับจะเน้นการพบปะเพื่อนฝูงช่วงเวลากลางคืนและใช้เวลาไปกับความบันเทิงในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสูบบุหรี่ที่เป็นวัฒนธรรมตามจารีตของวิถีชาวอาหรับทั่วไป

^๑ อาหรับอียิปต์เรียกการสูบบุหรี่หรืออุปกรณ์เตายาสูบผ่านการเผาใหม่ด้วยถ่านไม้ ซึ่งยาสูบมีการแต่งกลิ่นหลายรสชาติและมีขายในร้านชาอย่างแพร่หลาย ชาวอาหรับอียิปต์ไม่รู้จักชื่อบาร์ากู แต่เรียกกันทั่วไปว่า ซิซ่า โดยมากร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มกลุ่มชา กาแฟ จะเตรียมไว้พร้อมให้บริการ เมื่อลูกค้าเข้าร้านและต้องการสูบบุหรี่จะใช้ชื่อว่า ซิซ่า ส่วนกลิ่นและรสชาติอย่างไร แบบไหน ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคน

^๒ ขนมปังเป็นอาหารที่นิยมกินในชีวิตประจำวันในทุกชนชั้นของสังคมอียิปต์ จากเศรษฐกิจไปจนถึงคนชั้นกลางและสังคมฐานราก แต่ชนิดที่นิยมในกลุ่มคนชั้นฐานรากเรียกว่า เอซ เนื่องจากมีราคาถูก และถือเป็นภาพปกติริมบาทวิถีของทุกเช้า ที่ร้านขนมปังจะเนืองแน่นด้วยผู้บริโภคที่มาจับจ่าย เพราะเป็นอาหารเช้าที่นิยมบริโภค โดยจะกินกับถั่วซูดาน เรียกว่า เอซ กินกับ ฟูล คือถั่วซูดาน นอกจากนี้อาหารที่นิยมบริโภคในตอนเช้ามีชนิดแบบเป็นชิ้นเดียวแต่มีหอมมากคือเตาะ-มี-ยะห์ คือขนมปังแผ่นกลมบางผ่าครึ่ง หรือเรียกว่า เอซ กินกับถั่วบดทอดและยัดเป็นไส้ จะกินร่วมกับผักดองจำพวกแครอทหรือแตงกวาดอง

COVID-19 In Arab World | 2021



تصوير خالد مشعل

บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์

ขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีกระแสตรามาเกิดขึ้นจนหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ การดำเนินงานของรัฐบาลอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับกรณีการจัดหาวัคซีนที่มีจำกัดและไม่เพียงพอจนมีผล ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่อง ในขณะที่การฉีดวัคซีนให้ประชาชนล่าช้าและมีสัดส่วนน้อยมาก เห็นได้จาก ยอดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศมีเพียง ๑๒,๐๐๐ คน ในขณะที่ประชากรทั้งประเทศมีจำนวน มากกว่า ๑๐๐ ล้านคน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขยายวงกว้างและมีสถิติพุ่งสูงต่อเนื่อง รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร^๓ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดต้องเสียชีวิตแล้ว ๕ คน ในรอบ ๓ เดือน

^๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์มีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๕๙๖ ที่นั่ง

บทสรุป

ประเทศในภูมิภาคโลกอาหรับแม้อยู่แถบพื้นที่อากาศร้อนแห้งแล้งและได้ชื่อว่าเป็นดินแดนทะเลทรายยังคงเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก เข้าสู่วาทกรรมอาหรับที่ว่า “อากาศร้อนจัดไม่ช่วยให้เชื้อโควิดหายไปจากโลก” ยิ่งการแพร่ระบาดรอบใหม่กลับมาถาโถมรุนแรงส่งผลให้หลายชีวิตต้องเผชิญกับความสูญเสียและสิ้นหวัง กรณีดังกล่าวส่งผลให้องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะสหภาพรัฐสภาอาหรับต้องร่วมมือกันและมองไปข้างหน้าเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งคนเหล่านั้นคือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่น่าตกใจพวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินโลกชนิดที่ว่ารุนแรงและหนักหน่วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กอปรกับบริบทสังคมเปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดด สังคมหันมาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลมากขึ้น จนกลายเป็นกระแสที่ทุกฝ่ายต้องเร่งพัฒนาและยกระดับเพื่อให้ตอบสนองกับการดำเนินงานทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการบริการและจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงนวัตกรรมแบบบูรณาการโดยหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดอย่างครอบคลุม

ขณะที่ประเทศใหญ่อย่างอียิปต์ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนวัคซีนซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรในประเทศ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมแบบคงที่ต่อเนื่อง แม้ว่าในรอบ ๓ สัปดาห์จะอยู่ในระนาบปานกลางถึงเล็กน้อย แต่พฤติกรรมของคนคือดัชนีวัดการแพร่ระบาดอย่างทีหลายฝ่ายกังวล โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองวันตรุษอีฎิลฟิตรี ซึ่งอาจทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงออกมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประเทศต้องประสบกับวิกฤตรุนแรงจนยากที่จะควบคุมได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเว็บไซต์ (ภาษาอาหรับ)

- https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/5/4/2017093/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
- https://www.elconsolto.com//news/health-news/details/2021/5/9/2019882/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1?utm_source=msy-Clp&utm_medium=referral
- https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/5/11/2021318/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
- <https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/17/%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86>